

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่องวิจัย : การประเมินความคิดเห็นตามบทบาทต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมไข้มาลาเรีย
 ชื่อคณะผู้วิจัย : นายบุญฤทธิ์ แทนบุญ
 ปีที่ทำการวิจัย : ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙

การศึกษานี้ เป็นการศึกษาวิจัยในงานประจำ (Routine to Research : R ๒ R) ตามนโยบายของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการประเมินความคิดเห็นตามบทบาทของยุทธศาสตร์และโครงการที่เกี่ยวข้องต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมไข้มาลาเรียในพื้นที่จังหวัดชุมพร โดยศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Mixed Method) เก็บรวบรวมข้อมูล ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหา ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจวางแผน ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และ ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล จากบุคลากรสังกัดหน่วยงานศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงที่ ๑๑.๔ ชุมพร หน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชุมพร และภาคประชาชน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการศึกษามีส่วนร่วมมากที่สุด ๓ อันดับแรก พบว่า

หน่วยงานสังกัดศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลง พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ($\bar{x} = ๓.๕๗$) ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ($\bar{x} = ๓.๔๗$) และด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล ($\bar{x} = ๓.๑๖$)

หน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจวางแผน และด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จากการศึกษพบว่า ไม่มีส่วนร่วมในการดำเนินการทั้ง ๕ ด้าน

ภาคประชาชน พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจวางแผน ตามลำดับ

สำหรับส่วนที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ หน่วยงานสังกัดศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลง เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทุกระดับ เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์ปัญหา การตัดสินใจวางแผน และการติดตามและประเมินผล โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของหน่วยงาน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสได้รับการเพิ่มพูนความรู้ตามความต้องการเพื่อที่จะได้มาพัฒนาการทำงานที่ปฏิบัติอยู่

หน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ควรสร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญในการวิเคราะห์ปัญหาและหาสาเหตุของปัญหา และเปิดให้หน่วยงานในสังกัดได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงานตามบริบทพื้นที่ และการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลตามแผนงานของโครงการที่วางไว้ รวมทั้งลดการรับผลประโยชน์ทางด้านวัตถุ

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ควรสร้างความร่วมมือ ในการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง ในการปฏิบัติงานและกระตุ้นให้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความขัดแย้งทางความคิดในการปฏิบัติงาน

ภาคประชาชน ควรที่จะเชิญชวน และเปิดโอกาสให้ ผู้นำชุมชน แกนนำชุมชน กลุ่มพลังชุมชนและประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ ร่วมในการตัดสินใจวางแผนงาน และร่วมในการตรวจสอบ ติดตาม ผลการดำเนินงานของโครงการต่างๆ โดยเน้นให้ประชาชนจะได้รับผลประโยชน์ทางด้านสังคม และทางด้านส่วนบุคคล และจัดการรับผลประโยชน์ทางด้านวัตถุให้ลดน้อยลง